

BẮC NINH KIÊN CƯỜNG CHỐNG DỊCH VÀ NỖ LỰC KHÔI PHỤC KINH TẾ

▶ Bài và ảnh **PHAN THÁI SƠN**

BẮC NINH CÓ 10 KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG ĐÃ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG VÀ 24 CỤM CÔNG NGHIỆP VỚI KHOẢNG 450 NGHÌN CÔNG NHÂN. NẾU DỪNG SẢN XUẤT TRONG 14 NGÀY, TÍNH RIÊNG KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG, GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Ở BẮC NINH ƯỚC GIẢM 50.000 TỶ ĐỒNG. KÉO THEO ĐÓ, GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA CẢ NƯỚC GIẢM 0,5%; GRDP CẢ NƯỚC GIẢM 3,9%. ĐỂ KHÔNG BỊ ĐÚT GÂY CHUỖI SẢN XUẤT, THỜI GIAN QUA BẮC NINH ĐÃ NỖ LỰC THỰC HIỆN MỤC TIÊU KÉP VỪA CHỐNG DỊCH, VỪA PHÁT TRIỂN KINH TẾ.



Công ty CrucialTec (Hàn Quốc) sản xuất thiết bị cảm biến vân tay tại khu công nghiệp Yên Phong.

QUYẾT LIỆT, SÁNG TẠO TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Trong làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4, ngày 5/5/2021, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận những ca mắc Covid-19 đầu tiên tại thị xã Từ Sơn và huyện Lương Tài, sau đó phát hiện thêm một loạt ca mắc mới tại Tiên Du và Thuận Thành. Trong đó, ổ dịch tại xã Mão Điền (Thuận Thành) rất phức tạp. Khi Bắc Ninh đang căng mình dập dịch ở ổ dịch Thuận Thành thì lại phải chống đỡ với nguồn bệnh liên quan đến ổ dịch tại Khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang). Thời điểm đó, Bắc Ninh có tới 30 nghìn công nhân Bắc Giang làm việc, đi lại hằng ngày về Bắc Ninh và làm việc tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Nếu dịch tấn công và bùng phát thì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người lao động mà sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bắc Ninh. Do vậy, tỉnh đã không chọn giải pháp an toàn là đóng cửa các khu công nghiệp để dập dịch mà quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì sản xuất.

Ngay khi dịch xảy ra, lãnh đạo tỉnh đã khẩn trương họp, tập trung phân tích những đặc thù của những địa phương có mật độ các doanh nghiệp và mật độ người lao động lớn. Nhất là những tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Canon, Foxcon, Goertek, Pepsico, Sumitomo, ABB... Sau khi bàn bạc, cân nhắc các giải pháp để “vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế”, Bắc Ninh đã tập trung thực hiện theo 4 nguyên tắc sau: Một là, bằng mọi cách phải bảo vệ hệ thống các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất. Hai là, hạn chế tối đa các ca F0 trong doanh nghiệp. Ba là, chống dịch như chống giặc nên phải tạo được sự đồng thuận trong hệ thống quản lý nhà

nước và huy động được sự đồng thuận cao từ lãnh đạo các doanh nghiệp và người lao động. Bốn là, chính sách, lãnh đạo chỉ đạo phải nhất quán và quyết liệt trong triển khai thực hiện.

Trước sự bùng phát mạnh mẽ của dịch Covid-19, ngày 26/5/2021, UBND tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra giải pháp cứng rắn, chưa có tiền lệ, đó là đưa công nhân vào lưu trú vừa làm việc, vừa ăn ở tập trung tại nhà máy, với công nhân không đi làm thì ở lại nhà trọ “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, UBND tỉnh đã yêu cầu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp nếu muốn duy trì sản xuất phải chuẩn bị điều kiện để triển khai ngay việc bố trí người lao động ăn, ở, làm việc trong khu vực nhà máy. Doanh nghiệp phải phân bổ tăng ca hợp lý để giảm tối thiểu 50% số lượng công nhân đi làm việc trong các nhà máy. Khi đưa công nhân vào làm việc trong nhà máy, doanh nghiệp phải bố trí xét nghiệm tập trung, những người có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ mới được đến làm việc. Đồng thời, yêu cầu công nhân, người lao động cam kết ở lại nhà máy, tuyệt đối không được ra ngoài nếu không có sự đồng ý của Ban quản lý các khu công nghiệp hoặc các cơ quan chức năng giám sát ngoài cổng (trừ những trường hợp đặc biệt theo quy định). Tỉnh đã giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh làm đầu mối phối hợp với các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp... nhằm tiếp nhận thông tin đăng ký sản xuất, kinh doanh, tiếp nhận nhu cầu vận chuyển người, hàng hóa, nhu yếu phẩm... của các doanh nghiệp và thông báo cho các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tổ chức xem xét, kiểm tra kế hoạch triển khai.

Cùng với đó, UBND tỉnh đã thành lập 40 đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các phương án phòng, chống dịch của các doanh nghiệp và người lao động. Kết quả kiểm tra cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp đã chủ động, sáng tạo xây dựng phương án, kế hoạch và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của tỉnh. Một số doanh nghiệp còn lúng túng trong triển khai nhưng đã được các Tổ Công tác hướng dẫn kịp thời. Với sự giúp đỡ của Chính phủ, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống dịch và Bộ Y tế, các biện pháp phòng, chống dịch của Bắc Ninh vừa qua đã đánh đúng, đánh trúng và kịp thời. Nhờ vào sự quyết liệt, đến giữa tháng 7/2021, Bắc Ninh đã nhanh chóng kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Thời gian gần đây, số ca bệnh ở mức khá cao nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của địa phương.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Crucialtec Vina (khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh) Kim Ki Sung cho biết: “Công ty được thành lập từ năm 2010 và là công ty vệ tinh cấp 1 của Samsung Việt Nam, chuyên sản xuất các loại linh kiện điện tử, cảm biến vân tay. Khi tỉnh Bắc Ninh có chủ trương “Ba tại chỗ” chúng tôi đã khẩn trương chuẩn bị điều kiện để được duy trì sản xuất. Trong 3 ngày, tất cả người lao động của công ty dồn sức chuẩn bị cơ sở vật chất. Công ty đã lắp 20 nhà vệ sinh, tắm giặt và sắp xếp chỗ ở hợp lý. Đối với vấn đề sắp xếp chỗ ăn uống và test Covid, chúng tôi chủ động thực hiện khắt khe hơn yêu cầu của chính quyền để ra. Nhờ thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch cho nên công ty không ghi nhận ca bệnh Covid-19 nào. Đến nay, hầu hết công nhân, người lao động của công ty đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19. Tôi đánh giá cao các biện pháp phòng, chống dịch của các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là tỉnh nhất quán, sáng tạo, kịp thời. Do ảnh hưởng của dịch trong những tháng đầu năm doanh thu của công ty giảm 50%. Tuy nhiên, sang tháng 7 công ty đã lấy lại được đà tăng trưởng. Đến hết năm 2021, chúng tôi cơ bản đạt được mục tiêu cả năm đề ra”.

NỖ LỰC KHÔI PHỤC KINH TẾ

Vừa chống dịch, vừa khôi phục kinh tế, Bắc Ninh đã chủ động tổ chức các hội nghị trực tuyến, thành lập đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì, đối thoại với các doanh nghiệp nhằm nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về vốn, lao động, thị trường, hồ sơ thủ tục, từng bước giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất. Bên cạnh

các cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời từ phía chính quyền, bản thân các doanh nghiệp cũng chủ động thích ứng trong điều kiện tình hình mới khi thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, gắn với các giải pháp đổi mới cách thức tiếp cận, tìm kiếm thị trường cung cấp nguyên liệu thay thế; quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường xuất khẩu; đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm...

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cũng như khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay từ giữa tháng 7/2021, UBND tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương thành lập Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp (Tổ ba nhất) do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn làm tổ trưởng. Tổ hoạt động với phương châm là “tư vấn hiệu quả nhất, giải quyết nhanh nhất, chống dịch an toàn nhất”. Ngay sau đó kênh Zalo Official Account “Tổ phản ứng nhanh ba nhất tỉnh Bắc Ninh” được thành lập để giao tiếp với người dân, doanh nghiệp. Nhờ vậy, Tổ ba nhất đã kịp thời nắm bắt, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc của nhân dân; kịp thời hỗ trợ, giảm thiểu tác động của đại dịch, bảo vệ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đơn cử, những nhóm vấn đề chính, mang tính chất cấp bách được người dân, doanh nghiệp quan tâm như: thủ tục, giấy tờ đi lại trong thời gian giãn cách của người lao động, chính sách hỗ trợ người mất việc làm do Covid-19, thủ tục hành chính, thủ tục thuế, đất đai... đã được người dân phản ánh tích cực qua kênh Zalo. Phần lớn các ý kiến, phản ánh đã được các đơn vị chức năng giải đáp, xử lý kịp thời và phản hồi trực tiếp đến người hỏi.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh Đào Hồng Lan cho biết, nhằm thực hiện “Thích ứng an toàn để trở lại cuộc sống bình thường mới”, tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19. Triển khai tiêm chủng phòng Covid-19 theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch. Rà soát, chuẩn bị các kịch bản và phương án ứng phó với dịch bệnh trong mọi tình huống. Chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương tổ chức đánh giá cụ thể mức độ tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 xác định những thời cơ mới, động lực mới cho tăng trưởng, làm cơ sở xây dựng các kịch bản tăng trưởng năm 2022 và những năm tiếp theo theo hướng thích ứng với trạng thái bình thường mới.

Toàn cảnh
Khu công
nghiệp Yên
Phong,
Bắc Ninh.

